
Stjórnarfundur UDN  
Haldinn í Stekkjarhvammi 5, Búðardal 6. september 2017 og hófst kl. 20:00 

Mætt voru: Heiðrún Sandra formaður, Jóhanna Sigrún varaformaður, Ingveldur gjaldkeri, 

Herdís meðstjórnandi, Pálmi ritari, Anna Berglind varamaður og Svana Hrönn 

framkvæmdastjóri. 

• Fáni 

o Það þarf að panta fána fyrir næsta ár. Svana sér um að panta. 

• Sambandsþing UMFÍ 

o Verður haldið á Egilsstöðum 14.-15. október. UDN má senda 3 fulltrúa. Það 

þarf að skila inn fyrir 2. október og bóka gistingu á Hótel Hallormsstað fyrir 6. 

október. Pálmi, Herdís og Svana eru tilbúin að skoða að fara. 

• Formannafundur 

o Miðvikudagurinn 8. nóvember.  

o Mál á dagskrá: 

▪ Næsta ár – afmæli UDN.  

▪ Ræða lög 

▪ Sameiningu félaga. Svana ætlar að heyra í félagi sem hefur gengið í 

gegnum sameiningu. 

• Afmæli UDN 

o UDN verður 100 ára a næsta ári. Hugmyndir til að framkvæma í tilefni á árinu: 

▪ UDN blað.  

▪ UDN dagatal.  

▪ Héraðsmót.  

▪ Facebook síða þar sem kallað er eftir myndum af hérðasmótum og 

viðburðum tengdum UDN.  

▪ Byggðasafnið með UDN horn í tilefni afmælisins.  

• Athuga með gamlan fatnað. 

▪ Athuga með styrki – uppbyggingarsjóður, íþróttasjóður.  

▪ Fótboltamót? Sundmót? á Reykhólum. 

• Lög UDN 

o Svana er búin að fara í gegnum lögin eftir að Valdís Einarsdóttir fór yfir þau. 

Hún ætlar að senda á stjórnina til að yfirfara tillögu að nýjum lögum. 

 

Fundi slitið kl. 21:50 

Svana Hrönn Jóhannsdóttir 


